
 
(สำนา) 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ 

ครั้งท่ี ๑ 
วันจันทร  ท่ี  ๓  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๖ 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
 
ผูมาประชุม 
ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายประดิษ  ศรีสมภาร สมาชิก อบต.เข่ือน ประดิษ  ศรีสมภาร 

๒ นายสมจิตร  ดีวงศ สมาชิก อบต.เข่ือน สมจิตร  ดีวงศ 

3 นายสำลี  สีมารักษ สมาชิก อบต.เข่ือน สำลี  สีมารักษ 

4 นายเพ่ิม  รูปสูง รองประธานสภาฯ เพ่ิม  รูปสูง 

5 นายประกิจ  สุวรรณภักดี สมาชิก อบต.เข่ือน ประกิจ  สุวรรณภักดี 

6 นายพงษศิลป  สุโพโฮง ประธานสภาฯ พงษศิลป  สุโพโฮง 

7 นายวราวุฒิ  สดีาโชต ิ สมาชิก อบต.เข่ือน วราวุฒิ  สดีาโชต ิ

8 นายพิชัย  ศรีไตรเฮือง สมาชิก อบต.เข่ือน พิชัย  ศรีไตรเฮือง 

9 นางสาวเยาวลักษณ สอนไตรแกว สมาชิก อบต.เข่ือน เยาวลักษณ สอนไตรแกว 

๑๐ นางหนูจันทร  อองกลิ่น สมาชิก อบต.เข่ือน หนูจันทร  อองกลิ่น 

๑๑ นายชำนาญ  แสนตันชัย สมาชิก อบต.เข่ือน ชำนาญ  แสนตันชัย 

ผูไมมาประชุม 
-ไมมี- 
 
ผูลาประชุม 
-ไมมี- 
 
ผูเขารวมประชุม 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
๑ นายมงคุณ  กันยาสุด นายก อบต.เข่ือน มงคุณ  กันยาสุด 

๒ นายสินสมุทร  จิตบุตร รองนายก อบต.เข่ือน สินสมุทร  จิตบุตร 

๓ นายอนันต  แซตัง เลขานุการนายก อบต.เข่ือน อนันต  แซตัง 

๔ ส.ต.ท.เชิดชัย  พิกุลทอง ปลัด อบต.เข่ือนและเลขานุการสภาฯ เชิดชัย  พิกุลทอง 

๕ นายวัชราวุธ ศรีพวงเพิด ผูอำนวยการกองชาง วัชราวุธ ศรีพวงเพิด 

 
 
 

เม่ือถึงกำหนด… 
 

 
 
 
 



 
-๒- 

 
   เม่ือถึงกำหนดเวลานัดประชุม ส.ต.ท.เชิดชัย  พิกุลทอง เลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตำบลเข่ือน ไดตรวจสอบการลงชื่อเขาประชุมและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนท่ีอยูในหอง
ประชุม มีสมาชิกมาประชุม จำนวน ๑๐ คน ครบองคประชุม จึงไดแจงตอประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล
เข่ือนดำเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ         เรื่องท่ี ๑ ประกาศอำเภอโกสุมพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตำบลเข่ือน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๕ ซ่ึงไดสงสำเนาประกาศฉบับนี้ไดใหกับสมาชิกฯทุกทานแลว การประชุมใน
วันนี้จึงเปนการประชุมท่ีชอบตามกฎหมาย 
         เรื่องท่ี ๒ ในนามของสภา อบต.เข่ือน ขอขอบคุณทานกำนัน ทานผูใหญบาน 
ทานผูชวยผูใหญบาน ทานสมาชิก อบต. อสม. ผูแทนราษฎรผูประสบภัย และทุก
หนวยงานท่ีไดมารวมในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุขาว จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ท่ีผานมา ซ่ึงถือวาเปนเกียรติประวัติของชาวตำบลเข่ือนท่ีไดรับสิ่งของ
พระราชทานเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบปญหาอุทกภัยเม่ือป 
๒๕๖๕ 
          เรื่องท่ี ๓ ในชวงวันท่ี ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ท่ีผานมาไดมีการอบรมจัดตั้ง อปพร.
ใหม ประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผูเขารับการอบรม ๕๓ คน และสวนหนึ่งของผูเขารับ
การอบรมก็เปนสมาชิก อบต.เข่ือนหลายทาน ซ่ึงเปนกำลังจากภาคประชาชนนี้ จะ
สามารถชวยงาน อบต.เข่ือน ในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและบริการสังคมใน
งานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
                               ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 

                               ประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาฯ ท่ีใหท่ีประชุมไดพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้  เปน
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๖  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ขอเชิญทานพิชัย  ศรีไตรเฮือง ซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ ไดรายงานผลการประชุมตรวจรายงานการประชุมฯ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖  

พิชยั ศรีไตรเฮือง ผมพิชัย ศรีไตรเฮือง สมาชิก อบต.เข่ือน หมูท่ี ๘ ซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม ประจำสภา อบต.เข่ือน ไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เพ่ือตรวจรายงาน 

 

 

 

 

 



 

-๓- 

 

การประชุมซ่ึงเลขานุการสภาฯ ไดบันทึกเม่ือครั้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 

ประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๖  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยผลการตรวจ

ปรากฏวามีการแกไขตกเติมหลายแหง ซ่ึงไดแจงใหเลขานุการสภาฯ ไดดำเนินการ

แกไขแลว และไดสงฉบับท่ีแกไขใหกับสมาชิกฯ ไดตรวจสอบกอนการประชุมไมนอยกวา

ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนการประชุมแลว หากสมาชิกฯมีการแกไขในหนาไหน ขอความไหนก็

แจงไดครับ 

ประธานสภาฯ ขอใหทานสมาชิกฯไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

เข่ือนสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๖ ซ่ึง

รายงานการประชุมนี้ ไดผานการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว 

โดยเลขานุการสภาฯ ไดสงใหทานไดตรวจสอบลวงหนากอนการประชุมแลว ผมจะ

ขอใหทานไดพิจารณาการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ 

พ.ศ.๒๕๖๖ กอน มีทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนในรายงานการประชุมไหมครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือ 

ประธานสภาฯ เม่ือมีไมมีการเสนอใหแกไขรายงานการประชุมฯ ตอไปเปนการใหท่ีประชุมมีมติเพ่ือ

รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 

ประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ ครัง้ท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๖ เปนการรับรองท้ังฉบับ 

สมาชิกฯทานใดไมรับรองรายงานการประชุม เชิญ ยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดรับรองรายงานการประชุม เชิญยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม สมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือรับรองรายงานการประชุม  ๑๐ คน 

ประธานสภาฯ ท่ีประชุมสภาฯ ก็ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
ขอใหเลขานุการสภาฯ ดำเนินการปดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาฯ มีมติรับรอง
แลวท้ังสองครั้งนี้ในท่ีเปดเผย  ณ ท่ีทำการ อบต.เข่ือน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปทราบ 
ตามขอ ๓๓ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 
ประธานสภาฯ  ไมมีสมาชิกฯ ยื่นกระทูถาม  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิน่ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
ประธานสภาฯ ไมมีเรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนตั้งข้ึนไดพิจารณาเรื่อง

ใดเสร็จแลว และไดนำเสนอใหท่ีประชุมไดพิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๔ นี้ จึงขอผาน
ไปยังระเบียบวาระท่ี ๕ 

 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

๕.๒ ญัตติการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
                ๑) โครงการปรับปรุงถนน บานเข่ือน หมูท่ี ๑๑ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญกฯ ไดชี้แจงญัตติการโอนงบประมาณรายการนี้ครับ 
กฯ  ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจำป 

พ.ศ.๒๕๖๖ ไดตั้งจายโครงการปรับปรุงถนน บานเข่ือน หมูท่ี ๑๑ จำนวน ๑๗๒,๐๐๐ 
บาท  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบ งานกอสราง งบลงทุน ประเภทคา
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ปรากฏในขอบัญญัติฯ 
หนาท่ี ๑๑๓/๑๒๕ ตอมาไดรับขอมูลและความตองการของประชาชนใหมเก่ียวกับ
เสนทางท่ีจะดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนน หมูท่ี ๑๑ เชน ความกวางของ
ถนน ระยะทาง และระบบการไหลของน้ำ ซ่ึงหากเม่ือมีการกอสรางตามท่ีปรากฎใน
คำชี้แจงในขอบัญญัติฯเดิม อาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องของระบบการระบายน้ำท่ี
สงผลทำใหเกิดน้ำทวมขังในท่ีนาบางแปลง และอาจเปนปญหาท่ีจะเกิดตามมา 
ผูบริหารจึงไดประชุมประชาคมหมูบานสอบถามความตองการของประชาชนท่ีมีท่ีนา
ติดกับโครงการท่ีจะกอสราง พบวาประชาชนยินยอมอุทิศท่ีดินบางสวนใหกับทาง
ราชการเพ่ือใชกอสรางถนน และเม่ือมีการสำรวจพ้ืนท่ีกอสรางตามความตองการของ
ประชาชนใหม พบวาตองใชงบประมาณ จำนวน ๒๘๘,๙๐๐ บาท แตโครงการนี้มี
งบประมาณตั้งจายในขอบัญญัติฯ จำนวน ๑๗๒,๐๐๐ บาท จะตองเพ่ิมงบประมาณอีก 
จำนวน ๑๑๖,๙๐๐ บาท ซ่ึงการโอนงบประมาณรายการนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวง 

  มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓  
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

   โอนลด  
แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝาย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณอนุมัติ  
จำนวน ๖๖๗,๙๒๐ บาท โอนลด ๑๔๐,๐๐๐ บาท ปจจุบันคงเหลือ ๕๒๗,๙๒๐ บาท 
เบิกจายไปแลว ๑๖๙,๙๖๐ บาท คงเหลือ ๓๕๗,๙๖๐ บาท คาดวาจะไดใชงบประมาณ    
ในอนาคต จำนวน ๑๒๒,๖๔๐ บาท จึงมีเงินงบประมาณคงเหลือท่ีสามารถโอนไป
รายการอ่ืนๆ ได และจำนวนเงินท่ีโอนลดในรายการนี้  จำนวน ๑๑๖ ,๙๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน ๔๑๑,๐๒๐ บาท 

   โอนเพ่ิม และแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  ประเภทรายจาย คาปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งกอสราง งบลงทุน  รายจาย คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน 
บานเข่ือน หมูท่ี ๑๑  งบประมาณอนุมัติตามขอบัญญัติ ๑๗๒,๐๐๐ บาท  จำนวนเงิน
ท่ีโอนเพ่ิม  ๑๑๖,๙๐๐  บาท งบประมาณหลังโอน ๒๘๘,๙๐๐ บาท โดยมีคำชี้แจงใหม 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
“โครงการปรับปรุงถนน บานเข่ือนคำ หมูท่ี ๑๑ ตั้งไว  ๒๘๘,๙๐๐ บาท เพ่ือ

จายเปนคาปรับปรงุถนน  บานเข่ือนคำ หมูท่ี 11  จากท่ีนา ร.ต.อ.ชัยศิลป รัตนวงษา 
ถึงคลองชลประทาน ปรับปรุงถนนดินเดิมโดยใชดินถมปริมาตร ๖๔๐ ลูกบาศกเมตร 
กวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๑๒ เมตร พรอมงานวางทอ ๒ จุด จุดท่ี ๑ วางทอคอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ เมตร พรอมบอพักน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ บอ  จุดท่ี ๒ วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ 
ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๕ เมตร พรอมบอพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน ๑๐ บอ พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ท้ังนี้ ตามแบบรูปและ
รายละเอียดของ อบต.เข่ือน เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือราชการท่ีเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาท่ี 125 ลำดับท่ี 92” 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯทานใดสงสัย จะสอบถามอะไรเก่ียวกับการโอนงบประมาณรายการนี้ไหมครับ 

ท่ีประชมุ  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือสอบถาม 

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดสอบถาม ตอไปจะเปนการลงมติในญัตติการโอนงบประมาณ 

โครงการปรับปรุงถนนบานเข่ือน หมูท่ี ๑๑ ทานใดไมอนุมัติใหโอน เชิญยกมือลงมตข้ึินครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือลงมติ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใดอนุมัติใหโอน เชิญยกมือลงมติครับ 

ประธานสภาฯ มติท่ีประชุมสภาฯ ไมอนุมัติใหโอน ไมมี  อนุมัติใหโอน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ก็ถือวาท่ีประชุมสภาฯไดอนุมัติการโอนงบประมาณ ตามโครงการปรับปรุงถนน บานเข่ือน  
หมูท่ี ๑๑ จึงขอใหกฯ ไดดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบตอไป 

          ๒) คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (แรไพโรลูไซต) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญกฯ ไดชี้แจงญัตติการโอนงบประมาณในรายการนี้ครับ 

กฯ ปจจุบันไดเกิดปญหาคุณภาพน้ำประปาของ อบต.เข่ือน เชน น้ำมีตะกอนสีดำไหลปน
ออกมากับน้ำ น้ำมีกลิ่นเหม็น หรือน้ำมีสีดำคล้ำ ซ่ึงเกิดในลักษณะเชนนี้ในวงกวางเกือบ
ทุกหมูบานท่ีใชระบบประปาจากหนองเข่ือน ซ่ึงเปนแหลงน้ำดิบท่ีใชในการผลติประปา 
เปนแหลงน้ำธรรมชาติ เนื่องจากน้ำในหนองเข่ือนจึงนิ่งและสะสมตะกอนขุนสีเหลือง 
เม่ือมองจากผิวน้ำ ยิ่งเม่ือปริมาณน้ำลดระดับลง สีของน้ำจะเริ่มเหลืองเห็นไดชัดเจน 
แสดงถึงการขาดออกซิเจนในน้ำอยางรุนแรง และนอกจากนี้ยังมีสารแมงกานีสปนอยู
ในน้ำเกินคามาตรฐาน เพ่ือเปนการแกไขปญหาคุณภาพน้ำประปาท่ีสะสมมานาน 
คณะผูบริหารจึงไดไปศึกษาดูงานในการใชแรไพโรลูไซต (Pyrolusite) กับระบบ
ประปา ท่ีเทศบาลตำบลวังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
พบวาการใชแรดังกลาวชวยทำใหน้ำประปาสะอาดและไมมีกลิ่น เปนสารกรองท่ีเกิด
เองตามธรรมชาติ ทดแทนกรรมวิธีทางเคมีและระบบกรอง เชน ถาน กรวด ทราย ท่ี
เคลือบสารเคมีกอนนำมาใชในกระบวนการกรอง อันเปนวิธีการท่ีใชในปจจุบัน เปน 
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การลดการคาใชจายในการซ้ือสารเคมี รวมถึง การลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
สามารถกำจัดแมงกานีส เหล็ก สารหนู โลหะหนัก ท่ีปนเปอนมากับน้ำ ดวยระบบการ
กรองผานแรไพโรลูไซต แตเนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังจายในการจัดซ้ือแรไพโรลูไซตใน
แผนงานการพาณิชยไมเพียงพอ ดวยเหตุผลความจำเปนดังกลาวนี้ จึงตองมีการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณในรายการนี้ โดยการโอนงบประมาณในรายการนี้ไดถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

   โอนลด  
แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  รายการ คาปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมูท่ี ๓,๗  
งบประมาณอนุมัติ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  จำนวนเงินท่ีโอนลดครั้งนี้  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน ๐ บาท  

     โอนเพ่ิม ๑ 

แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา งบดำเนินงาน คาวสัดุ ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร
หรือการแพทย รายการ คาสารเคมีท่ีใชในระบบผลิตประปา งบประมาณอนุมัติ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินท่ีโอนเพ่ิมครั้งนี้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน  
๘๕๐,๐๐๐ บาท  โดยมีคำชี้แจงงบประมาณใหม 

“คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปน
คาสารเคมีท่ีใชกับระบบประปา เชน แพ็กน้ำ (โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด PAC) แพ็ก
ผง คลอรีน (คลอรีนไดออกไซด) โพลิเมอร สารสม แรไพโรลูไซต(Pyrolusite) หรือ
สารเคมีอ่ืนๆ ท่ีใชกับระบบประปา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 และกฎหมาย  
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (กองชาง)” 

     โอนเพ่ิม ๒ 

แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน คาใชสอย ประเภทรายจาย
เพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ คาบำรุงรักษาและซอมแซม  งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท 
จำนวนเงินท่ีโอนเพ่ิมครั้งนี้ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน  ๗๐,๐๐๐ บาท  

ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือสอบถาม 

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดสอบถาม ตอไปจะเปนการลงมติในญัตติการโอนงบประมาณ 

คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย(แรไพโรลูไซต) ทานใดไมอนุมัติใหโอน เชิญยกมือลงมต ิ

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือลงมติ 
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ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใดอนุมัติใหโอน เชิญยกมือลงมติครับ 

ท่ีประชุม สมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือลงมติ จำนวน ๑๐ คน 

ประธานสภาฯ มติท่ีประชุมสภาฯ ไมอนุมัติใหโอน ไมมี  อนุมัติใหโอน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ก็ถือวาท่ีประชุมสภาฯไดอนุมัติการโอนงบประมาณในรายการคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย(แรไพโรลูไซต) จึงขอใหกฯ ไดดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบเพ่ือ 
นำมาใชกับระบบผลิตประปาโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือใหคุณภาพน้ำประปาดีมากกวานี้  

          ๓) เครื่องสูบน้ำ(ปมน้ำ) แบบหอยโขง 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญกฯ ไดชี้แจงญัตติการโอนงบประมาณรายการนี้ครับ 

กฯ ดวยกองชาง ไดรับแจงจากเจาหนาท่ีดูแลระบบประปา หนองเข่ือน วาเครื่องสูบน้ำ (ปม) 

สำหรับใชในการสูบน้ำจากถังน้ำใสข้ึนสูหอถังสูงเกิดไหม และใชงานไมได ทำใหระบบ

ผลิตน้ำประปาทำงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ อาจสงผลใหระบบผลิตน้ำประปามีคา

ความขุนสูงมากกวาปกติ กองชางจึงขออนุมัติจัดหาปมหอยโขง เพ่ือใชในระบบผลิต

น้ำประปาดังกลาวนี้ จำนวน ๑ เครื่อง ในการนี้ไมปรากฎครุภัณฑรายการนี้ในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำปงบ ประมาณ พ.ศ. 256๖ แผนงานการพาณิชย งาน

กิจการประปา ดวยเหตุผลและความจำเปนดังกลาวนี้  จึงขอโอนงบประมาณประจำป 

256๖ เพ่ือเปนคาปมหอยโขง โดยไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลีย่น หรอืโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

   โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

   โอนลด  
แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝาย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณอนุมัติ  
จำนวน ๖๖๗,๙๒๐ บาท โอนลด ๒๕๖,๙๐๐ บาท ปจจุบันคงเหลือ ๔๑๑,๐๒๐ บาท 
เบิกจายไปแลว ๑๖๙,๙๖๐ บาท คงเหลือ ๒๔๑,๐๖๐ บาท คาดวาจะไดใชงบประมาณ    
ในอนาคต จำนวน ๑๒๒,๖๔๐ บาท จึงมีเงินงบประมาณคงเหลือท่ีสามารถโอนไป
รายการอ่ืนๆ ได  และจำนวนเงินท่ีโอนลดในรายการนี้  จำนวน ๒๕ ,๕๐๐  บาท 
งบประมาณหลังโอน ๓๘๕,๕๒๐ บาท 

   โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 

แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ
การเกษตร รายการ คาปมหอยโขง  ตั้งจายเปนรายการใหม  มีงบประมาณตั้งจายหลังโอน 
จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท โดยมีคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



 
-๘- 

 
“คาปมหอยโขง  จำนวน  ๒๕,๕๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาปมหอยโขง จำนวน ๑ 

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ขนาด ๗.๕ HP ใชไฟฟา ๓๘๐ V เนื่องจากครุภัณฑนี้ไมปรากฏ
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕ จึงกำหนด
คุณลักษณะและราคาตามทองถ่ิน ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี  มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน ท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒561-๒๕๗๐(เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๑) หนา ๕๓ ลำดับท่ี ๑ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯทานใดสงสัย จะสอบถามอะไรเก่ียวกับการโอนงบประมาณรายการนี้ไหมครับ 
ท่ีประชุมฯ  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือสอบถาม 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน จะสอบถามโอนในรายการนี้ ตอไปเปนการลงมติในญัตติ

การโอนงบประมาณคาครุภัณฑ ปมสูบน้ำแบบหอยโขง ทานใดไมอนุมัติใหโอน ขอเชิญ 
ยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือ 
ประธานสภาฯ  ทานใดอนุมัติใหโอน เชิญยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม  สมาชกิ อบต.เข่ือน ยกมือลงมติ ๑๐ คน 
ประธานสภาฯ มติท่ีประชุมสภาฯ ไมอนุมัติใหโอน ไมมี อนุมัติใหโอน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ก็ถือวาท่ีประชุมสภาฯไดอนุมัติการโอนงบประมาณ คาครุภัณฑ ปมสูบน้ำแบบหอยโขง  
จึงขอใหกฯ ไดดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบตอไป 

          ๔) คาแผงควบคุมไฟฟาระบบประปา (ตูคอนโทรล) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญกฯ ไดชี้แจงญัตติการโอนงบประมาณรายการนี้ครับ 
กฯ ดวยกองชาง ไดรับแจงจากเจาหนาท่ีดูแลระบบประปา ระบบประปาหนองเข่ือน วา

แผงควบคุมไฟฟาซ่ึงมีอยู ๒ แผง ไดเกิดอุบัติเหตุไฟลัดวงจร ไฟไหมแผงไฟฟาเสียหาย 
ใชงานไมได ปจจุบันใชแผงควบคุมไฟฟาท่ียังใชไดอีก ๑ เครื่อง ทำใหตองทำงานหนัก
กวาปกติ และเกรงวาอาจจะเสียหายในอนาคต ซ่ึงจะทำใหไมมีไฟฟาสำหรับใชใน
ระบบผลิตประปาไดเลย จะกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนผูใชน้ำประปาเปน
วงกวาง และเนื่องจากครุภัณฑรายการนี้ไมปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ ดวยเหตุผลความจำเปนดังกลาวนี้  จึงขอโอนงบประมาณ
ประจำป 256๖ เพ่ือเปนคาแผงควบคุมไฟฟา(ตูคอนโทรล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยมีรายละเอียดการโอน

งบประมาณ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

 

   โอนลด  
แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายประจำ) 
ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณอนุมัติ  จำนวน 
๖๖๗,๙๒๐ บาท โอนลด ๒๘๒,๔๐๐ บาท ปจจุบันคงเหลือ ๓๘๕,๕๒๐ บาท เบิกจาย
ไปแลว ๑๖๙,๙๖๐ บาท คงเหลือ ๒๑๕,๕๖๐ บาท คาดวาจะไดใชงบประมาณ ในอนาคต 
จำนวน ๑๒๒,๖๔๐ บาท จึงมีเงินงบประมาณคงเหลือท่ีสามารถโอนไปรายการอ่ืนๆ 
ได และจำนวนเงินท่ีโอนลดในรายการนี้ จำนวน ๓๕,๘๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน 
๓๔๙,๗๒๐ บาท 

   โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 

แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รายการ คาแผงควบคุมไฟฟา(ตูคอนโทรล)  ตั้งจายเปนรายการใหม  
มีงบประมาณตั้งจายหลังโอน จำนวน ๓๕,๘๐๐ บาท  โดยมีคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 

“คาแผงควบคุมไฟฟา(ตูคอนโทรลไฟฟา) จำนวน  ๓๕,๘๐๐ บาท เพ่ือจาย
เปนคาแผงควบคุมไฟฟา    (ตูคอนโทรลไฟฟา) จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ 
ขนาด ๗.๕ HP ใชไฟฟา ๓๘๐ V เนื่องจากครุภัณฑนี้ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑของสำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕ จึงกำหนดคุณลักษณะและราคา
ตามทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุน 
2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ. 25๖๖-25๗๐ (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) หนา ๕๓ ลำดับท่ี ๒ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯทานใดสงสัย จะสอบถามเก่ียวกับการโอนงบประมาณในรายการนี้ไหมครับ 

ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือสอบถาม 

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดจะสอบถามในการโอนรายการนี้ ตอไปเปนการลงมติในญัตติ

การโอนงบประมาณ คาครุภัณฑ แผงควบคุมไฟฟาระบบประปา (ตูคอนโทรล) 

ทานใดไมอนุมัติใหโอน   เชิญยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือลงมติ 
ประธานสภาฯ  ทานใดอนุมัติใหโอน      เชิญยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม  สมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือลงมติ ๑๐ คน 
ประธานสภาฯ มติท่ีประชุมสภาฯ ไมอนุมัติใหโอน ไมมี  อนุมัติใหโอน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ก็ถือวาท่ีประชุมสภาฯไดอนุมัติการโอนงบประมาณ คาครุภัณฑ แผงควบคุมไฟฟา
ระบบประปา (ตูคอนโทรล)  จึงขอใหกฯ ไดดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบตอไป 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

          ๕) คาเครือ่งปมน้ำพุแบบทุนลอย 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญกฯ ไดชี้แจงญัตติการโอนงบประมาณรายการนี้ครับ 

กฯ หนองเข่ือน ซ่ึงเปนแหลงน้ำดิบท่ีใชในการผลิตประปา เปนแหลงน้ำธรรมชาติ และ
ระบบประปาก็เปนระบบประปาผิวดิน ท่ีโดยท่ัวไปยากแกการบริหารจัดการ มีข้ันตอน
กระบวนการหลายอยาง จึงจะปลอยน้ำมาสูบานเรือนประชาชนผูใชน้ำได ประกอบกับ
หนองเข่ือนไมมีการระบายน้ำออก เพ่ือเปลี่ยนถายน้ำ (น้ำเกาออก น้ำใหมเขา) เปน
แหลงน้ำปด น้ำในหนองเข่ือนจึงนิ่งและสะสมตะกอนขุนสีเหลือง เม่ือมองจากผิวน้ำ 
ยิ่งเม่ือปริมาณน้ำลดระดับลง สีของน้ำจะเริ่มเหลืองเห็นไดชัดเจน แสดงถึงการขาด
ออกซิเจนในน้ำอยางรุนแรง และนอกจากนี้ยังมีสารแมงกานีสปนอยูในน้ำเกินคา
มาตรฐาน จึงตองมีการเติมออกซิเจนใหน้ำดิบในหนองเข่ือน โดยการใช “ปมนำ้พุแบบ
ทุนลอย” เพ่ือทำใหน้ำดิบในหนองเข่ือนลดความขุนและใสมากยิ่งข้ึน และเม่ือน้ำเขาสู
ระบบผลิตน้ำประปา จะสงผลใหน้ำประปามีความใสสะอาดมากยิ่งข้ึน และเนื่องจาก
ครุภัณฑรายการนี้ไมปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ 
แตดวยเหตุผลและความจำเปนดังกลาวมานี้ จึงตองเสนอใหมีการโอนงบประมาณเพ่ือ
ตั้งจายในรายการนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยมีรายละเอียด

การโอนงบประมาณ ดังนี้ 

   โอนลด  
แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝาย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณอนุมัติ  
จำนวน ๖๖๗,๙๒๐ บาท โอนลด ๓๑๘,๒๐๐ บาท ปจจุบันคงเหลือ ๓๔๙,๗๒๐ บาท 
เบิกจายไปแลว ๑๖๙,๙๖๐ บาท คงเหลือ ๑๗๙,๗๖๐ บาท คาดวาจะไดใชงบประมาณ    
ในอนาคต จำนวน ๑๒๒,๖๔๐ บาท จึงมีเงินงบประมาณคงเหลือท่ีสามารถโอนไป
รายการอ่ืนๆ ได  และจำนวนเงินท่ีโอนลดในรายการนี้  จำนวน ๓๐ ,๐๐๐  บาท 
งบประมาณหลังโอน ๓๑๙,๗๒๐ บาท 

   โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 

แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑอ่ืน 
รายการ คาปมน้ำพุแบบทุนลอย  ตั้งจายเปนรายการใหม  มีงบประมาณตั้งจายหลังโอน 
จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

“คาปมน้ำพุแบบทุนลอย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาปมน้ำพุ
แบบทุนลอย จำนวน ๒ เครื่องโดยมีคุณลักษณะ มีกำลัง  ๑๕๐๐ W ใชไฟฟา ๒๒๐/
๓๐๐ V หัวน้ำพุ ๑.๕ นิ้ว ปริมาณน้ำ ๔๕๐ LPM สงสูง ๗.๕ เมตรเนื่องจากครุภัณฑไม
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุน 2552 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน ท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ. 25๖๖-25๗๐ (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) หนา ๕๓ ลำดับท่ี ๓ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯทานใดสงสัย จะสอบถามเก่ียวกับการโอนงบประมาณรายการนี้ไหมครับ 
เพ่ิม รูปสูง เรียนประธานสภาฯ ผมเพ่ิม รูปสูง สมาชิก อบต.เข่ือน หมูท่ี ๕ ผมเคยเสนอใหมีการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำในหนองเข่ือน เพราะน้ำหนองเข่ือน เปนน้ำปด น้ำดาน น้ำตาย ผิด
กับการประปาสวนภูมิภาคท่ีใชลำน้ำชี ซ่ึงเปนน้ำหมุนเวียน ผมเคยเสนอใหมีน้ำพุ หรือ
กังหัน เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในน้ำ เพ่ือแกไขปญหาน้ำตาย ตะกอนท่ีลอยอยูจะได
ตกตะกอน พอดีผูบริหารไดเสนอจัดทำน้ำพุ หรือกังหัน ผมก็เห็นดีดวย เพราะผมเคย
เสนอ ก็อยากจะใหจัดทำ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานรองประธานสภาฯเพ่ิม รูปสูง ท่ีใหขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพน้ำ 
เชิญทานพิชัย ศรีไตรเฮือง  

พิชัย ศรไีตรเฮือง เรียนประธานสภาฯ ผมพิชัย ศรีไตรเฮือง สมาชิก อบต.เข่ือน หมูท่ี ๘ ขอสอบถามวา
ปมน้ำพุแบบทุนลอยนี้ ใชไฟฟาหรือโซลาเซลล หากใชไฟฟาก็จะคาไฟฟาก็จะเพ่ิมมากข้ึน 

ประธานสภาฯ เชิญทานปลัดฯ ชี้แจงครับ 
ส.ต.ท.เชิดชัย พิกุลทอง เรียนประธานสภาฯ ผม ส.ต.ท.เชิดชัย พิกุลทอง ปลัด อบต.เข่ือน ขอขอบคุณทานรอง

ประธานสภาฯเพ่ิม รูปสูง ท่ีไดมีแนวคิดในการชวยแกไขปญหาคุณภาพน้ำในหนอง
เข่ือนชวยกัน ผมในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณก็ไดนำแนวคิดของทานและอีกหลายๆ 
ทานมาจัดทำเปนงบประมาณ ก็ทำทุกอยางเพ่ือใหน้ำดีข้ึน เครื่องปมน้ำพุท่ีขออนุมัติ
โอนนี้ ใชระบบไฟฟาครับทานพิชัยฯ  

ประธานสภาฯ ทานปลัดฯไดตอบขอสอบถามครบท้ังสองทานท่ีถามแลวนะครับ ตอไปเปนการลงมติ
ในญัตติการโอนงบประมาณ คาครุภัณฑ เครื่องปมน้ำพุแบบทุนลอย ทานใดไมอนุมัติ
ใหโอน เชิญยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือลงมติ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกฯทานใดอนุมัติใหโอน เชิญยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม  สมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือลงมติ จำนวน ๑๐ เสียง 
ประธานสภาฯ มติท่ีประชุมสภาฯ ไมอนุมัติใหโอน ไมมี  อนุมัติใหโอน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ก็ถือวาท่ีประชุมสภาฯไดอนุมัติการโอนงบประมาณ คาครุภัณฑ เครื่องปมน้ำพุแบบ
ทุนลอย จึงขอใหกฯ ไดดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบตอไป 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 
          ๖) คากังหันเติมอากาศ  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญกฯ ไดชี้แจงญัตติการโอนงบประมาณรายการนี้ครับ 
กฯ เนื่องจากน้ำในหนองเข่ือนซ่ึงเปนน้ำดิบท่ีใชในการผลิตน้ำประปา ปจจุบันมีสิ่งปนเปอน

และมีปริมาณออกซิเจนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน จึงตองมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ
เปนการเรงดวน การเติมออกซิเจนลงไปในน้ำจึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีทำใหน้ำลดสิ่งปนเปอน
และใสสะอาดมากยิ่งข้ึน จึงตองมี “กังหันเติมอากาศ” ซ่ึงเปนอุปกรณในการตีน้ำให
เกิดออกซิเจนในน้ำ  โดยใชควบคูกับ “ปมน้ำพุแบบทุนลอย” เนื่องจากครุภัณฑ
รายการนี้ไมปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ แตดวย
เหตุผลและความจำเปนดังกลาวมานี้ จึงตองเสนอใหมีการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจาย
ในรายการนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ซ่ึงมีรายละเอียด

การโอนงบประมาณ ดังนี้ 

   โอนลด  
แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝาย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณอนุมัติ  
จำนวน ๖๖๗,๙๒๐ บาท โอนลด ๓๔๘,๒๐๐ บาท ปจจุบันคงเหลือ ๓๑๙,๗๒๐ บาท 
เบิกจายไปแลว ๑๖๙,๙๖๐ บาท คงเหลือ ๑๔๙,๗๖๐ บาท คาดวาจะไดใชงบประมาณ    
ในอนาคต จำนวน ๑๒๒,๖๔๐ บาท จึงมีเงินงบประมาณคงเหลือท่ีสามารถโอนไป
รายการอ่ืนๆ ได  และจำนวนเงินท่ีโอนลดในรายการนี้  จำนวน ๑๐ ,๐๐๐  บาท 
งบประมาณหลังโอน ๓๐๙,๗๒๐ บาท 

   โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 

แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท
ครุภัณฑอ่ืน รายการ คากังหันเติมอากาศ ตั้งจายเปนรายการใหม  มีงบประมาณตั้ง
จายหลังโอน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 

“คากังหันเติมอากาศ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนกังหันเติมอากาศ
(ตีน้ำ) พลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ มีทุนลอย 
๒ ทุน กำลัง ๓๕๐ W dc (๘ ใบพัด ๔ วง) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุน 2552 เนื่องจากครุภัณฑนี้ไมปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
จึงกำหนดคุณลักษณะและราคาตามทองถ่ิน เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฎ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 256๖-25๗๐(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ) หนา ๕๓ ลำดับท่ี ๔” 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯทานใดสงสัย จะสอบถามเก่ียวกับการโอนงบประมาณรายการนี้ไหมครับ 

ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือสอบถาม 

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯ จะสอบถามการโอนรายการนี้ ถือวาเขาใจตามท่ีกฯไดชี้แจง ตอไป
เปนการลงมติในญัตติการโอนงบประมาณ คาครุภัณฑ กังหันเติมอากาศ ทานใดไม
อนุมัติใหโอน เชิญยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือลงมติ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกฯทานใดอนุมัติใหโอน เชิญยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม  สมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือลงมติ จำนวน ๑๐ เสียง 
ประธานสภาฯ มติท่ีประชุมสภาฯ ไมอนุมัติใหโอน ไมมี อนุมัติใหโอน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  

ก็ถือวาท่ีประชุมสภาฯไดอนุมัติการโอนงบประมาณ คาครุภัณฑ กังหันเติมอากาศ จึง 
ขอใหกฯ ไดดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกฯ หรือผูเขารวมประชุม มีเรื่องหรือปญหาภายในหมูบาน ชุมชน ท่ีจะแจง

ตอท่ีประชุม ขอเชิญยกมือครับ  เชิญครับทานพิชัยฯ 

พิชัย ศรีไตรเฮือง เรียนประธานสภาฯ ผมพิชัย ศรีไตรเฮือง สมาชิก อบต.เข่ือน หมู ท่ี ๘ ผมอยาก
สอบถามกฯ 2 เรื่อง เรื่องแรก ในการโอนงบประมาณระเบียบวาระท่ี 5 ตั้งแตขอ 2 ถึง 
ขอ 6 จะเก่ียวกับระบบน้ำประปา คำถามแรก วัตถุดิบท่ีจะนำมาวัตถุนี้ คือ น้ำ อยาก
สอบถามวาแผนการนำน้ำเขามาท่ีหนองเข่ือนผูบริหารมีการวางแผนอะไรไหม 
เพราะวาตอนนี้เขาสูชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม คือ หนาแลงเราจะขาดวัตถุดิบ 
ทานมีแผนท่ีจะนำน้ำเขามาเปนวัตถุดิบตรงนี้ไหมครับ เรื่องท่ี 2 ในชวงวันท่ี 27 – 31 
มีนาคม ๒๕๖๖ องคการบริหารสวนตำบลเข่ือนโดยงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยได
จัดโครงการจิตอาสาปองกันสาธารณภัยฝายพลเรือน ในชวงฝก สิ่งท่ีผิดพลาดคืออาสา
ของเราไดวิ่งแบกธงศูนยปองกันภัยฝายพลเรือนตำบลเข่ือน ไดมีการถายรูปอยางสวยงาม 
วันท่ีสองเขามาอบรม วิทยากรจากกรมปองกันภัยสาธารณภัยจากจังหวัดมหาสารคาม     
ท่ีมาบรรยายแจงวาธง อปพร.ไมถูกตอง ดังนั้น ในการท่ีจะนำธงไปปกในการตั้งดาน 7 
วันอันตราย อยากใหมีการเปลี่ยนสีประจำธง เพราะสีประจำธง อปพร. ของเราผิด  

ประธานสภาฯ  เชิญทานกฯ ชี้แจงครับ  
กฯ เรียนทานประธานสภาฯ  เรื่องน้ำลงหนองเข่ือนผมไดกำชับเจาหนาท่ีท่ีดูแลประปาอยู

เสมอ ซ่ึงขณะนี้ปริมาณน้ำมีเพียงพอ ในอนาคตมีโครงการนำน้ำจากคลองชลประทาน
ลงมาโครงการชลประทานบานทางาม รับแบบไปแลว  

ประธานสภาฯ  เชิญทานรองสินสมุทร จิตบุตร ครับ 
สนิสมุทร จิตบุตร เรียนทานประธานสภาฯ ผมสินสมุทร จิตบุตร รองกฯ ขอเพ่ิมเติมในสวนของน้ำท่ีจะ

ระบายเขาหนองเข่ือน คือ ทางผูบริหารกับชางไดมีการทำแบบไปแลว ขณะนี้อยูใน
ข้ันตอนการอนุญาตของชลประทาน เพราะตองสงแบบเขากรม ไมใชเฉพาะน้ำเขา ทาง
คณะผูบริหารจะมีการระบายน้ำออก คืองบประมาณป 2567 คือเราจะมีการวาง 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 

ทอเพ่ือระบายน้ำออกมาทางจุดเดิมหนา ธกส. จะทำเปนแบบปดเปดได จะใชงบประมาณ
ไมเกิน 400,000 บาท เราตองทำ เพราะวาถาเราทำมันก็จะพอดีกับทอท่ีอยูตรงถนน 
เวลามีน้ำเยอะ  เราก็จะมีการไลน้ำออก นี่คือโครงการของป 2567 ท่ีผูบริหารจะตั้งไว 

ประธานสภาฯ  เชิญทานปลัดฯ ครับ 
ส.ต.ท.เชิดชัย  พิกุลทอง เรียนประธานสภาฯ ผม ส.ต.ท.เชิดชัย พิกุลทอง ปลัด อบต.เข่ือน ตามท่ีทานพิชัยฯได

สอบถามเก่ียวกับธงของ อปพร.นั้น ขอเรียนวา ธง อปพร.สีชมพูผืนนี้มีมาต้ังแตกอนท่ี
ผมจะมารับราชการท่ี อบต.เข่ือน แลว ตอมากรมปองกันฯ ไดมีการแกไขระเบียบของ 
อปพร. และรูปแบบของธง อปพร.ใหม ธง อปพร.อบต.เข่ือน จึงอาจจะยังไมสอดคลอง
กับระเบียบใหมนี้ ผมไดสั่งให จ.ส.อ.จักรทิพย ดวงทอนหลาย ไปดำเนินการแกไขให
ถูกตองแลว 

ประธานสภาฯ ผมก็อยากฝากคณะผูบริหาร ทานปลัดฯ สมาชิกทุกทาน เรื่องน้ำประปามันหมักหมม 
มานานแลว มันเปนน้ำประปาการเมืองก็วาได สมัยหนาถาใครจะลงกฯ ก็จะเอาเรื่อง
น้ำประปาตรงนี้ไปหาเสียง ผมอยากใหมันจบในวาระของเราเลย ในอีกสองปขางหนา
นี้ เรามาชวยกันแกไข ตั้งงบประมาณเทาไร เราก็ตั้งเพราะวามันเปนคุณภาพในการใช
น้ำประปาของชาวตำบลเข่ือน เรื่องโครงสรางในเขตองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน
ของเราผมวาประมาณ 70% แลว ใหมาแกเรื่องน้ำประปาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในการใชน้ำประปา เรามีงบประมาณเราก็สามารถนำมาใชในการแกไขปญหา ขอฝาก
ดวย เชิญทานอนันตฯ ครับ 

อนันต แซตัง เรียนประธานสภาฯ การประชุมในวันนี้ เปนเรื่องความจำเปนของพ่ีนองตำบลเข่ือน 
คือเรื่องน้ำประปา การแกไขเรื่องน้ำประปาของตำบลเข่ือน ก็มีอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือท่ี
เราจะใชสารไพโรลูไซต ทางหนึ่งคือ เราตองหาแหลงน้ำดิบมาใหม คือ การเจาะน้ำบาดาล
ข้ึนมาใชโดยเฉพาะพ้ืนท่ีของตำบลเข่ือนก็จะมีอีกสวนหนึ่งท่ีจะเปนน้ำจืด แถวดานทิศ
เหนือของหนองเข่ือน น้ำท่ีเขาเจาะข้ึนมามันกินไดเลย ดังนั้นก็ขอฝากสมาชิกฯและ
ทานปลัดฯไดไปติดตามในสวนนี้ดวย เรื่องงบประมาณในสวนท่ีเราจะไปซ้ือสารเคมีก็
จะลดลงอีก เราเจาะตรงนั้นเราใชไดรน้ำ จายใหประชาชนใชเลยก็ได หรือจะดูดข้ึนสู
หอถังสูงก็ได ขอฝากในสวนนี้เพ่ือใหไปพิจารณาในการเจาะน้ำบาดาล มันมีผลดีกับ
น้ำประปาของเรา สวนท่ีสองคือน้ำภายในสำนักงานขององคการบริหารสวนตำบล
เข่ือนของเราเองน้ำมาไมถึง ถาไมผิดระเบียบก็อยากใหมีการเจาะน้ำบาดาลซักหนึ่งบอ
เพ่ือนำมาใชในกิจกรรมตางๆ ภายในสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ผมฝาก
ไวสองเรื่อง คือการเจาะน้ำบาดาลเพ่ือทำน้ำประปา และเพ่ือใชในสำนักงานฯ ฝาก
ทานปลัดฯ ไดใหชางไปดูวาสมควรดำเนินการหรือไม 

ประธานสภาฯ  เชิญทานสำลี สมีารักษ ครับ 
สำลี สีมารักษ เรียนประธานสภาฯ ผมสำลี สีมารักษ สมาชิก อบต.เข่ือน  หมูท่ี ๗ เปนประเด็นท่ีตอง

นำเสนอท่ีประชุมใหไดรับการแกไข เรื่องคนไมมีบานอาศัยทำเปนเพิงพักริมคลอง
ชลประทานเหนือหนองเข่ือน หากจะปลอยอยูอยางนี้ วันหนึ่งมีคนเขา-ออกโคกเขาคอ
มีจำนวนไมนอย ยังดีท่ียังไมไดออกสื่อชอง 3 หรือ ชอง 7 ท่ีจะทำใหเกิดประเด็นท่ีจะ 

 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

ทำใหเราตองคิดอีก เขาอาศัยอยูใกลแหลงน้ำท่ีผลิตน้ำท่ีพวกเราบริโภค ประเด็นตอมา
คือ ฤดูนี้เปนฤดูแลง สิ่งท่ีมันเกิดก็คือ ภัยแลงและอัคคีภัยตามมา อยากจะใหมีการ
เตรียมความพรอมรับปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ประเด็นท่ี 3 วันนี้สภาฯไดอนุมัติโอน
งบประมาณ ๖ รายการ ผมจำไดวาในชวงป 65 ท่ีผานมา สิ่งแรกท่ีผมอยากจะทราบ
ขอมูลก็คือเรื่องรายรับ-รายจายของประปา ขอมูลตางๆ นี้ไมทราบเลยวา รายรับเทาไหร 
รายจายเทาไหร พวกผมไมเนนเรื่องการมีกำไร แตอยากทราบขอมูลในเรื่องรายรับ-
รายจายในการใชน้ำระบบปะปาในฐานะท่ีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
เราควรไดคำตอบในสวนนี้ อยากทราบเพ่ือเปนคำตอบใหพ่ีนองในชุมชน ผมก็นำเรียน
และฝากทานประธานฯ เทาท่ีไดศึกษาขอมูล และไดรับคำตอบท่ีไดพูดคุยตามประเด็น
ท่ีผมแจง ผมขอนำเรียนแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญวราวุฒิ สีดาโชติ ครับ 
วราวุฒิ สีดาโชติ เรียนประธานสภาฯ ผมวราวุฒิ สีดาโชติ สมาชิก อบต.เข่ือน หมูท่ี ๑๐ ไดมีพ่ีนอง

ประชาชนสะทอนคำถามมายังผมท่ีเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนและ
สะทอนปญหามายังองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนในเรื่องโครงการพัฒนาตางๆ ท้ัง
งบประมาณเกาตอเนื่องไปยังป 2565 ซ่ึงโครงการตางๆ ผมเขาใจวาจะตองใชเวลา
และเอกสารประกอบจึงทำได แตในเม่ืองบประมาณก็มีแลว แตทำไมโครงการถึงได
ลาชา พ้ืนท่ีมีความจำเปน อยากทราบวามันติดขัดปญหาประการใด ตรงไหนจึงอยาก
นำเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยงัผูบริหารใหรีบดำเนินการ  

ประธานสภาฯ เชิญสำลี สีมารักษ ครับ 
สำลี สีมารักษ เรียนประธานสภาฯ กระผมสำลี  สีมารักษ สมาชิก อบต.เข่ือน หมูท่ี ๗ ผมมีเรื่องจะ

สอบถามเรื่องระบบไฟฟาสองสวาง เม่ือเดือนกุมภาพันธท่ีผานมาไดชาวบานในหมูท่ี 3 
ไดมารองขอไฟฟาสองสวางบาน คือชัย ไตรยวิภาค บานอยูไกลจากหมูบาน เขามา
ขอใหผมทำหนังสือให ผมก็ทำมาเรียบรอยแลวตั้งแตเดือนกุมภาพันธจนถึงปจจุบัน 
เรื่องดำเนินไปถึงไหนแลวครับ จึงเรียนสอบถาม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญพิชัย  ศรีไตรเฮือง 
พิชัย ศรีไตรเฮือง เรียนประธานสภาฯ ผมพิชัย ศรีไตรเฮือง สมาชิก อบต.เข่ือน หมูท่ี ๘  ในแตละ

โครงการผมอยากปรึกษาหารือสภาแหงนี้ครับทานปลัดฯ ทำไฟลข้ึนมาวาสถานะแต
ละโครงการท่ีรองเรียนของสมาชกิฯหรือผูนำชุมชน จะไดรูวาโครงการของเราวาอยูใน
สถานะไหน ใหสมาชิกฯเปดไฟลดูได ถาพ่ีนองประชาชนสอบถามเขามา เราสามารถ
เปดสถานะโครงการมาดูไดวาอยูสถานะแบบไหน ผูบริหารอนุมัติหรือติดขัดปญหาไหน 
ขอไหน เรื่องท่ี 2 ในเม่ือทานกฯ พูดอยางเปดเผย ดวยความเคารพผมก็ขอสอบถามวา
ทานกฯ ทานประธานสภาฯ มีพ่ีนองประชาชนไดสอบถามเขามาเรื่องหินคลุก ผมได
ยินทานกพูดวาหินคลุกสวนมากจะไปอยูท่ีหมู 4 5 9 มีพ่ีนองประชาชนวาหินคลุก
สวนมากจะอยูท่ีนาทานกฯ เอง จึงขอใหทานกฯ ไดชี้แจงเรื่องนี้ดวยนะครับ พ้ืนท่ีนา
ของทาน ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 
ประธานสภาฯ เชิญประกิจ สุวรรณภักดี ครับ 
ประกิจ สุวรรณภกัดี เรียนประธานสภาฯ ผมประกิจ สุวรรณภักดี สมาชิก อบต.เข่ือน หมูท่ี ๔ เรื่องพาดพิง

งบประมาณท่ีไดรับไปของหมูท่ี 4 5 9 เปนงบประมาณอุทกภัย งานซอมแซมไมใช
งานสราง ชางเสวีฯ กับผมไปคุมงาน วันท่ี 2 ท่ีผานมาทานเสวีฯ ใหผมอยูคนเดียว 
เพราะมีการจัดแขงกีฬา ตรงท่ีถนนท่ีมีหินคลุกเยอะ ทานเสวีฯ เปนคนลง ตองใหเขา
มาตอบเองดีกวาครับ สวนมากทานเสวีฯ ใหนโยบายวาการซอมแซมสามารถเอาหิน
คลุกไปลงไดในสวนท่ีน้ำทวมในพ้ืนท่ีของตำบลเรา จะลงตรงไหนก็ไดเพราะเปนการ
ซอมแซม และอีกสวนหนึ่งคือเสนถนนท่ีลงไปเปนเสนหลัก ถนนท่ีลงหินคลุกบางชวง
หนา บางชวงบาง มันเปนการซอมแซมอยูแลว สวนท่ีนาของทานกฯ ท่ีนาของทานรอง
เพ่ิมฯ พอดีหินคลุกจะอยูชวงนั้นพอดี ขอชี้แจงใหประธานสภาฯ รับทราบดวย 
ขอบคุณครับทานประธาน 

ประธานสภาฯ เชิญอนันต แซตัง ครับ 
อนันต แซตัง เรียนประธานสภาฯ ผมอนันต แซตัง เลขานุการกฯ อยากขอทำความเขาใจกับสมาชิก

ทุกทาน คือการประชุม หากเก่ียวกับงบประมาณรายจายท่ีจะสอบถามมายังผูบริหาร 
อยากใหทานสมาชิกฯ ไดเสนอเปนกระทูถาม เพ่ือสะดวกในการตอบคำถาม เพ่ือจัด
กระทูถามนั้นลงในระเบียบวาระการประชุม เพ่ือเปนแนวทางในการถือปฏิบัติของสภา
ฯใหเปนระเบียบและถูกตองมากยิ่งข้ึน ขอฝากดวยนะครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดอีกไหมครับท่ีจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ ครบั  
ท่ีประชุม ไมมีผูใดยกมือ 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีทานใดประสงคจะสอบถาม อภิปราย หรือแจงเรื่องใดอีกแลว การประชุมสภาฯ 

ในครั้งนี้ก็หมดระเบียบวาระการประชุม สำหรับประเด็นท่ีทานสมาชิกฯและผูรวม
ประชุมไดสอบถามผูบริหารฯ หรือการแสดงความเห็นในการพัฒนาตำบลเข่ือนแลว ก็
ขอใหทานกฯ ทานปลัดฯ ไดนำความเห็นและการเสนอปญหาความเดือดรอนตางๆ 
เหลานี้ นำไปสูการลงพ้ืนท่ี และนำไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมอยางจริงจัง ใหประชาชน
เห็นการทำงาน สำหรับการประชุมวันนี้ก็ไดเวลาอันสมควรและหมดระเบียบวาระการ
ประชุมแลว ผมขอปดการประชุม 

 
   ปดประชุม  เวลา  ๑๑.๕๕  น. 
 
      (ลงชื่อ)  ส.ต.ท.เชิดชัย  พิกุลทอง    บันทึกการประชมุ 
                                      (เชดิชัย   พิกุลทอง) 
       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 

      (ลงชื่อ)  พงษศิลป  สุโพโฮง      ตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (พงษศิลป  สุโพโฮง)  
                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 

หมายเหต ุ
๑.รายงานการประชุมนี้ไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุม

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ เม่ือวันท่ี  ๒๗  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖  
๒.รายงานการประชุมนี้สภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนมีมติรับรอง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
๓.ขอตรวจสอบตนฉบับและสำเนาเอกสารไดท่ีงานกิจการสภาฯ อบต.เข่ือน 

 


